



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. สงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบสินค้าเกษตรไทย	ไทยรัฐ
2. สศก.ครบรอบ43ปีโชว์GDPเกษตรไตรมาส1ปี'65โต4.4%	แนวหน้า
3. ส่งแล้วผู้แรกโกไปซาอุ	สยามรัฐ
4. คอแลมน์ : เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
5. เกษตรโชว์ผลสัมฤทธิ์ดำเนินการแปลงใหญ่มะยงชิดที่นครนายกส่งผลผลิตเข้าสู่...	แนวหน้า
6. มนัญญาเร่งสร้างความเข้มแข็ง70ปีกรมบัญชีสหกรณ์มุ่งคุณภาพ-เชื่อถือได้	แนวหน้า
7. กยท.รับมือวิกฤตปุ๋ยแพง-ขาดแคลนปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมี	แนวหน้า
8. ชาวสวนพิจิตรหะม่วงทั้ง10ตัน	มติชน
9. 'แตนเบียนบราคอน'ช่วยลดต้นทุน	เดลินิวส์
10. เลี้ยงกบลูกผสมในกระชัง-ปอดิน	เดลินิวส์
11. กรมหม่อนไหมรุกอบรมสร้างองค์ความรู้ให้ خرก.	แนวหน้า
12. กรมข้าวมุ่งพัฒนาผลิตพันธุ์พื้นเมือง	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

### นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

### เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เผยถึงผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีต่อเศรษฐกิจจากการเกษตรของไทยว่า หากสงครามยืดเยื้อ จะกระทบราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพราะรัสเซียถือเป็นประเทศมหาอำนาจด้านพลังงานของโลก ทั้งด้านการผลิตก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน และสินแร่ต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ของโลก ขณะที่ยูเครนเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของโลก เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และธัญพืชต่างๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวของยุโรป

ปี 2564 มีมูลค่าการค้า 2,428 ล้านบาท ไทยส่งออก 4,229 ล้านบาท และนำเข้า 8,200 ล้านบาท ซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าให้กับรัสเซียและยูเครนมาตลอด โดยสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังรัสเซียและยูเครนส่วนใหญ่ เช่น สับปะรด ปรุงแต่ง พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นของพืชเข้ อ้ม เชื่อมหรือฉาบเนื้อปลาอื่นๆ แซ่เย็น

สำหรับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ รัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย ปี 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 88,167 ล้านบาท ไทยส่งออก 32,508 ล้านบาท นำเข้า 55,660 ล้านบาท ส่วนยูเครนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 63 ของไทย



สำหรับผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจการเกษตรของไทย สศก. ประเมินว่าเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่รัสเซียมีความต้องการสูง เช่น ข้าว ยางพารา ผักและผลไม้ อาหารทะเล สินค้าปศุสัตว์ และอาหารแปรรูป อย่างไรก็ตาม ไทยต้องคำนึงถึงการแสวงหาที่ของประเทศในสถานการณ์สงครามที่เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาไทยแสดงจุดยืนที่เป็นกลางมาโดย

# สงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบสินค้าเกษตรไทย

ตลอดส่วนยูเครน การส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่จะได้รับผลกระทบในด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรบางชนิดเนื่องจากไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากยูเครนในระดับสูง





ส่วนผลกระทบทางตรงด้านเศรษฐกิจ  
เกษตรของไทยคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลาย  
ชนิดปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่รัสเซียใน  
ฐานะประเทศผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก ประกาศ  
งดส่งออก รวมถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมัน  
เชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วน  
ใหญ่เป็นปัจจัยการผลิตหลักในการ  
ผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนการ  
ผลิตสูงขึ้น ขณะที่มูลค่าการส่งออก  
สินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยัง  
รัสเซียและยูเครนปีนี้ มีแนวโน้มลดลง  
จากปีที่แล้วถึง 70-90% เนื่องจากปัญหาด้านการ  
ขนส่ง และกระจายสินค้า ประกอบกับกำลังซื้อที่  
ลดลงมาก รวมถึงการระงับการทำธุรกรรมทางการเงิน  
ของธนาคาร และสถาบันการเงินหลายแห่ง  
ในรัสเซีย ซึ่งจะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและ  
ผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวตามไปด้วย.

## สศก.ครบรอบ43ปีใช้GDPเกษตรไตรมาส1ปี'65โต4.4%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี เน้นย้ำบทบาทในฐานะเนวิเกเตอร์ (Navigator) ด้านเศรษฐกิจการเกษตร มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกมิติ พร้อมเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0-3.0

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร**

**เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าววันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ว่า สำหรับปี 2565 สศก. ในฐานะเนวิเกเตอร์ (Navigator) ด้านเศรษฐกิจการเกษตร มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนา Big Data สารสนเทศด้านการเกษตร งานวิจัยที่มีความทันสมัย และแผนพัฒนาการเกษตรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

นายฉันทานนท์ ยังได้เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีทิศทางเป็นบวกต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2564 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564) ที่ขยายตัวร้อยละ 0.7 โดยการเติบโตได้ในไตรมาสนี้เป็นผลจากสาขาพืชซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักขยายตัว เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 ถึงต้นปี 2565 และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

ทำให้การผลิตพืชสำคัญ ทั้งข้าว อ้อย โรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวได้ตามพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สาขาประมงและสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวได้จากการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สาขาปศุสัตว์หดตัวลงจากสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดปริมาณการเลี้ยง

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0-3.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยทุกสาขาการผลิต มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลานีญา ประกอบกับ

ภาครัฐมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทำให้มีความต้องการสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในบางพื้นที่แนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งในด้านราคาปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์ รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวของเศรษฐกิจโลก

# สร้างประวัติศาสตร์รอบ 18 ปี ตั้งเป้าไทยปีนี้ส่งออก 9.8 แสนตัน ส่งแล้วตู้แรกโกไปซาอุ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ส่งออกโกแปรรูปตู้ปฐมฤกษ์ของไทยไปซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญยวีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ (มินบุรี 2)

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ตามที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พลัดดันประสานงานกับรัฐบาลซาอุฯ จนกระทั่งประสบความสำเร็จให้การรับรองอนุมัติให้นำเข้าไก่จากประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี โดยมีโรงงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟได้รับการรับรองจำนวน 5 โรงงาน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือช่วยประสานงานกับประเทศซาอุดีอาระเบียจนสามารถส่งออกไก่ของไทยกับซาอุฯได้สำเร็จเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกไก่ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์กล่าวว่าวันนี้ส่งมอบไก่สดแรกไปยังประเทศซาอุฯ

เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี ตั้งแต่ปี 2547 และเดือนนี้คาดว่าจะส่งออกได้ 600 ตัน มูลค่า 47 ล้านบาท และภายในสิ้นปีจะส่งออกได้ 300 ตู้ ปริมาณ 6,000 ตัน มูลค่า 400-500 ล้านบาท และคาดว่าเราจะสามารถทำได้ถึง 60,000 ตัน ภายใน 5 ปี หรือมูลค่า 4,200 ล้านบาท ทั้งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปที่ผ่านกระบวนการมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลาม ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของการส่งออกสินค้าไทยไปซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะไก่ซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายที่มีความสำคัญหลังจากที่เราขาดโอกาสไปตลอด 18 ปีที่ผ่านมา เมื่อต้นเข้มารับหน้าที่เป้าหมายหนึ่งที่ตั้งไว้คือการฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้ากับซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะสินค้าสำคัญหนึ่งปีที่ผ่านมาได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรและประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เจริญจากับทางการซาอุฯ จนคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซาอุดีอาระเบียตรวจโรงงานและให้การรับรองแล้ว 11

โรงงานที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่จะส่งออกโกไปซาอุฯ และหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบีย ตนได้สั่งการอีกครั้งให้ทูตพาณิชย์กับทูตเกษตรและผู้แทนสถานทูตไทยประจำซาอุดีอาระเบียเดินทางไปพบกับองค์การอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย (SFDA) และออกประกาศผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 จะสามารถส่งออกโกไปซาอุดีอาระเบียได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ช่วยประสานงาน ดูแลมาตรฐานต่างๆให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

“ช่วงที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียนำเข้าไก่ 75% จากประเทศบราซิล 25% จากยูเครนและฝรั่งเศส จากนี้ไปตนคิดว่าไก่จากประเทศไทยจะเป็นตลาดสำคัญที่ซาอุดีอาระเบียได้ในอนาคต โดยปี 64 เราส่งออกโกไปทั่วโลกประมาณ 900,000 ตันนำเข้าประเทศประมาณ 100,000 ล้านบาท และปี 65 ตั้งเป้าว่าจะทำได้ 980,000 ตัน การส่งออกโกไปซาอุฯถือเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเพิ่มตัวเลขการส่งออกของไทยด้วย ขอแสดงความยินดีกับซีพีเอฟเป็นโรงงานแรกที่ได้ส่งออกโกไปซาอุฯ ตู้ปฐมฤกษ์ หลังจากที่ขาดหายไป 18 ปี และกระทรวงพาณิชย์มีแผนงานสำคัญที่จะประสานงานกับซาอุดีอาระเบียนำคณะเดินทางไปซาอุดีอาระเบีย ไปขายของทำตัวเลขส่งออกสำหรับการเดินทางไปเยือน และขอเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ”

สำหรับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรมากถึง 35.6 ล้านคน และมีสัดส่วนการนำเข้าอาหารสูงที่สุดในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) และปัจจุบันซาอุดีอาระเบียนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากทั่วโลกเฉลี่ยปีละ 6.5 แสนตัน โดย 70% เป็นการนำเข้าไก่สดทั้งตัวและ 30% เป็นการนำเข้าไก่ชำแหละและไก่แปรรูป ผู้บริโภคซาอุดีอาระเบียมีอัตราการบริโภคเนื้อไก่ 45 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือทั้งประเทศที่ 1.5 ล้านตันต่อปี

เกษตรวันนี้..... ● กรมประมง วันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2565 จัด  
ชวนเที่ยวตลาดปลาจตุจักร ชม “งาน ประกวดปลาทอง 3 ประเภท และปลาหาง  
ประกวดปลาสวยงาม” กระตุ้นเศรษฐกิจ นกยูง 8 ประเภท ซึ่งนอกจากการจัด  
ปลาสวยงามหลังได้รับผลกระทบ ประกวดปลาสวยงามแล้ว กรม  
โควิด-19 โดยภายในงาน ประมงได้มีการจัดนิทรรศ  
ประกอบด้วย การประกวด การด้านประมงในหัวข้อ  
ปลากัดสวยงาม ปลา ที่น่าสนใจมากมาย  
หมอสีหรือสปรีด ปลา ..... ● สอบถาม  
หางนกยูง และ รายละเอียดเพิ่ม  
ปลาทอง ซึ่งถ้วย เดิมได้ที่ กลุ่มวิจัย  
รางวัลและเงินรางวัล และพัฒนาการ  
จากรัฐมนตรีว่าการ เพาะเลี้ยงสัตว์  
กระทรวงเกษตรและ น้ำสวยงามและ  
สหกรณ์ พร้อมทั้งผลิต พรณไม้ น้ำ หมาย  
เฟลีนไปกับการจัดแสดง เลขโทรศัพท์ 0-2579-  
นิทรรศการของกรมประมง 1882 หรือ Facebook :  
และการออกร้านจำหน่ายปลา กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะ  
สวยงาม..... ● สำหรับ “การประกวดปลา เลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรณไม้ น้ำ” หรือ  
สวยงาม ตลาดปลาจตุจักร กำหนดจัดขึ้น Facebook : ตลาดปลาจตุจักร-Fish  
ณ ลานเร่ ตลาดปลาจตุจักร โดยแบ่งการ Market Online..... ●  
ประกวดออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 2 ในระหว่าง นายทะเล่าปลี



## เกษตรกรโซว์ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการแปลงใหญ่ มะยงชิดที่นครนายก ส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ ส่งผลให้มีแปลงใหญ่มะยงชิด 6 แปลง เกษตรกรสมาชิก 283 ราย พื้นที่ 1,389.25 ไร่ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสามารถลดต้นทุนและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการส่งเสริมด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ตามหลักการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 5 ด้าน

ทั้งนี้ จ.นครนายก มีเกษตรกร

ปลูกมะยงชิด 2,642 ราย พื้นที่ปลูก 7,956 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.เมือง อ.บ้านนา และ อ.ปากพลี บางส่วน โดยในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี เป็นฤดูกาลที่มะยงชิดในพื้นที่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด และเป็นที่ยึดถือของผู้บริโภคเป็นอย่างดี เป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัด พันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ พันธุ์ทูลเกล้า ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในชื่อมะยงชิดนครนายก โดยในปี 2565 มะยงชิด จ.นครนายก ให้ผลผลิตประมาณ 1,800 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 226 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีการจำหน่ายผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะยงชิด เช่น ก๊วยฮอบซอสมะยงชิด มะยงชิดลอยแก้ว น้ำมะยงชิดปั่น แก้วมะยงชิด เป็นต้น จากสวนเกษตรกรโดยตรง จำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรนครนายก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ทุกวันศุกร์ และผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com อีกด้วย

# 'มนัญญา'เร่งสร้างความเข้มแข็ง 70ปีกรมบัญชีสหกรณ์มุ่งคุณภาพ-เชื่อถือได้

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 70 ปี พร้อมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 36 รางวัล โดยเป็นรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น 11 รางวัล และรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอำพันธ์ เวฬุตันดี อธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรและประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ว่าจะได้รับผลประโยชน์ที่พึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อันเป็นหลักการและอุดมการณ์แห่งสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีทุนดำเนินงานกว่า 3.58



ร่วมงาน : น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ร่วมงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 70 ปี มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการด้านการเงินและบัญชี พร้อมกับมอบนโยบายการทำงาน



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 29 มีนาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14943

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 56.40 Ad Value: 50,760

PRValue (x3): 152,280

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'มหันตภัย'เร่งสร้างความเข้มแข็ง70ปีกรมบัญชีสหกรณ์มุ่งคุณภาพ-เชื่อถือได้

ล้านล้านบาท และมีมูลค่าดำเนินการธุรกิจ 2.17 ล้านล้านบาท มีผลกำไร 99,509.04 ล้านบาท จึงนับเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินงานตามภารกิจ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มีการให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ ที่จะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคต มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่พึงให้แก่สมาชิกได้ ปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ต้องให้คำแนะนำและตรวจสอบบัญชี ทั้งสิ้น 12,054 แห่ง แยกเป็น สหกรณ์ 7,781 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,273 ราย โดยปี 2565 มีเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 9,828 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 6,331 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 3,498 กลุ่ม

2.ด้านการสอนบัญชี ให้ความสำคัญกับการสอนบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรกรมให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงและเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3.ด้านการกำกับดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มอบหมายให้กรมฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยให้คำแนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากสหกรณ์โดยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีด้วยตนเองได้ จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลสอนแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงแนะนำให้มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้น สำหรับสหกรณ์ที่ตั้งใหม่และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้กำกับ ทวควบคุมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ทำการตรวจบัญชีอย่างโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

## กยท.รับมือวิกฤตปุ๋ยแพง-ขาดแคลน'ปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมี

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาแม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ต้นละ 26,000 บาท แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ต้นละ 34,000 บาท และแม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ต้นละ 26,500 บาท ส่งผลทำให้ราคาปุ๋ยผสม สูตร 20-8-20 สำหรับเขตปลูกยางพาราเดิม และปุ๋ยผสมสูตร 20-10-12 สำหรับเขตปลูกยางใหม่ มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและขาดแคลน จึงเป็นผลให้รายการจ่ายเงินค่าปุ๋ยบำรุงที่ กยท. จ่ายให้กับเกษตรกรไม่เพียงพอที่เกษตรกรผู้รับการปลูกแทนจะนำเงินไปซื้อปุ๋ย และออกใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของในปริมาณที่กำหนดตามหลักปฏิบัติการปลูกแทน ซึ่งอาจกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและปริมาณผลผลิตในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง กยท. ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ยในปริมณฑลฤดูฝนปี 2565 ใหม่ กยท. ดำเนินการจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ส่วนปัญหาปุ๋ยเคมีขาดแคลน แก้ไขโดยการปรับลดอัตรา

การใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้สามารถจัดหาปุ๋ยได้ง่ายขึ้นและเพียงพอกับความต้องการ โดยใช้ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาการในอัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น/ปี จากเดิมที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่า จะไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่จะต้องจัดหาเพิ่มขึ้นนั้น สามารถจัดหาได้ง่ายภายในประเทศ มีปริมาณเพียงพอความต้องการอย่างแน่นอน

“กยท.จะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรที่รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีอย่างทั่วถึงในเรื่องวิธีการใส่ปุ๋ยและอัตราการแนะนำใหม่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงและขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ และนโยบายการทำเกษตรอย่างยั่งยืนของรัฐบาลอีกด้วย” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวในตอนท้าย

# ชาวสวนพิจิตรทะมะม่วงทิ้ง10ตัน

- ราคาตกต่อเนือง-ล้นตลาดส่งออก
- อัดรัฐแก้ไขช่วยซื้อแค่วันละ5ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากสถานการณ์ปัญหา ราคาทะมะม่วงตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อชาวสวน มะม่วงตำบลทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากมีผู้รับซื้อ เพียงราคากิโลกรัมละ 1-2 บาท ทำให้เกษตรกร ต้องนำมะม่วงใส่รถไปทิ้งทิ้งกว่า 100 ตัน ล่าสุด เกษตรกรชาวสวนนำมะม่วงซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์ฟ้า ล้นคุณภาพดีเบอร์เล็กมาเททิ้งอีกกว่า 4-10 ตัน การช่วยเหลือของทางภาคราชการล่าช้า ประกอบกับไม่มีผู้ซื้อ และนำไปขายไม่คุ้มค่า จึงนำมาเททิ้งเนื่องจากไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน

นายดลพิชญ์ บัวผัน เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และผู้ค้าส่งมะม่วงชาวตำบลวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร กล่าวว่า ตนปลูกมะม่วงพันธุ์ฟ้า ล้นและเพชรบ้านลาด ทั้งยังเป็นผู้รับซื้อด้วย เพื่อส่งประเทศเวียดนาม ขณะนี้มีปัญหาอย่างหนัก เนื่องจากตลาดเวียดนามเต็ม รับประทานไม่ไหว ประกอบกับไม่มีกำลังซื้อ ซึ่งส่งไปขาย เวียดนาม มะม่วงขนาดใหญ่ขายได้ราคาเพียง 4-5 บาท ส่วนขนาดเล็กไม่มีใครรับซื้อ

“ยืนยันว่ามะม่วงที่นำมาทิ้งกว่า 100 ตัน เป็นมะม่วงดีร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถกินได้ ไม่ได้ เป็นมะม่วงติดโรค เป็นเชื้อรา หรือมะม่วงแตก ไร้คุณภาพอย่างที่บางหน่วยงานราชการออกมา ให้ข่าว มะม่วงที่นำมาเททิ้งเป็นขนาดกลาง และ เล็ก ที่ไม่สามารถขายส่งได้ เพราะไม่คุ้มทุน ค่าขนส่งที่แพงและไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ อีกทั้ง มะม่วงวังทับไทรเป็นมะม่วงเข้าโครงการแปลง ใหญ่ของทางราชการอีกด้วย ภาครัฐไม่จริงจัง ในการช่วยเหลือ พาณิชย์จังหวัดพิจิตรมาช่วย รับซื้อวันละ 5 ตัน กิโลกรัมละ 4-5 บาท รับซื้อ เท่านี้จะพออะไร ภาครัฐแทบไม่ช่วยเหลือเลย แต่มะม่วงฟ้าล้นอย่างเดียว มะม่วงอื่นก็ไม่ซื้อ อยากให้ภาครัฐมาเปิดจุดรับซื้อโดยไม่ต้องผ่าน พ่อค้า คนสวนจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ ทุกวันนี้ ชาวสวนนำมะม่วงมาทิ้งไม่ต่ำกว่าวันละ 10 ตัน เฉพาะตำบลทับไทร นอกจากนี้ นำมะม่วงบางส่วนไปให้ลิงกินที่วัดหาดมูลกระบือ ปรากฏว่า ลิงยังไม่กินเลย กลับนำมาขว้างหัวผมอีก” นาย ดลพิชญ์กล่าว

## ‘แดนเบียนบราคอน’ช่วยลดต้นทุน

นางสุกัญญา เอนิहन รองประธานแปลงใหญ่ มะพร้าวน้ำหอมตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เดิมปลูกพืชชนิดอื่น แต่ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูง จึงปรับเปลี่ยนหันมาปลูกมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอบ้านแพ้ว ในปัจจุบันแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลโรงเข้ มีสมาชิก 21 ราย พื้นที่ 325 ไร่ จากการรวมกลุ่ม มีข้อดีคือ สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ภายในกลุ่ม เช่น การกำหนด



ที่มีการระบาคหนัก แนะนำวิธีการและขั้นตอนการป้องกันกำจัด โดยการตัดทางใบ การเผาทำลาย และฉีดเชื้อ BT เน้นให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลโรงเข้ ฝึกฝนการทำแดนเบียนบราคอน ในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว

นายชรินทร์ ไตรศักดิ์ศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2563 เริ่มดำเนินการส่งเสริมการจัดแปลงใหญ่ให้กับกลุ่ม โดยเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เล็งเห็นถึงศักยภาพของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโรงเข้ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการรวมกลุ่มและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโรงเข้ ยกระดับสู่การเป็นแปลงใหญ่มะพร้าว

ราคาจำหน่าย ที่สามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้โดยใช้ราคาจำหน่ายมาตรฐานเดียวกัน

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลโรงเข้ ใช้แดนเบียนบราคอนในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2557 ประสบปัญหาเกิดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว คุกคามทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน เพราะจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญ มีการใช้สารเคมีในการกำจัด แต่ทำให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยทางกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว เข้ามาดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชหนอนหัวดำมะพร้าว

เสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2563 เริ่มดำเนินการส่งเสริมการจัดแปลงใหญ่ให้กับกลุ่ม โดยเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เล็งเห็นถึงศักยภาพของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโรงเข้ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการรวมกลุ่มและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโรงเข้ ยกระดับสู่การเป็นแปลงใหญ่มะพร้าว



## เลี้ยงกบลูกผสมในกระชัง-บ่อดิน



นายวิชาญ ว่องกลีกรณ์ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ 5 บ้านท่าบ่อ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี เป็นอีกผู้หนึ่งที่หันเหอาชีพมาเลี้ยงกบขายเพื่อสร้างรายได้ ได้เปิดเผยว่า เดิมทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวทางรังวัดของสำนักงาน ส.ป.ก.อุทัยธานี กว่า 6 ปี จึงตัดสินใจลาออกจากการงาน มาพลิกฟื้นผืนดินของพ่อและแม่ ทำการเกษตรอย่างจริงจัง ประกอบด้วย 1.ทำนาข้าว 24 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว กข.79 ได้ผลผลิตข้าว 18 เกวียน ขายได้เกวียนละ 7,200 บาท 2.เลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน ซึ่ง

ปลาแรด ถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจของ จ.อุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านรสชาติอ่อนนุ่ม ไม่เหม็นสาบ โดยเลี้ยงในบ่อดิน เนื้อที่ 2 งาน จำนวน 6 บ่อ ในห้วงที่ผ่านมาประสบกับปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก ทำให้ได้รับความเสียหาย อีกทั้งประสบกับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึง

ขั้นต้องหยุดเลี้ยงปลาแรด เพราะเจ้าของโต๊ะจีนที่เขยมนับซื้อปลาแรดไปประกอบอาหารจีนโต๊ะจีน ไม่สามารถจัดงานได้ จึงต้องหยุดเลี้ยงปลาแรดชั่วคราวหันมาเลี้ยงกบแทน

โดยเลี้ยงในกระชังกับเลี้ยงในบ่อดิน

บ่อนเนื้อที่ 5 ไร่ จำนวน 5 กระชังต่อสระ 1 แห่ง กระชังจะมีขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1.20 เมตร จะนำลูกกบขนาดเท่าเหรียญบาท ลงปล่อยเลี้ยงในกระชัง ในอัตรากรปล่อย 10,000-15,000 ตัวต่อกระชัง ขณะนี้กบมีอายุ 30 วันแล้ว ช่วงกบเล็ก จะให้อาหารสำเร็จรูปให้วันละ 3-4 ครั้งต่อวัน ปริมาณการให้อาหารดูการกินอาหารของกบ ถ้าอาหารเหลือก็จะให้น้อยลง แต่ถ้าอาหารที่ให้หมดเร็วก็จะเพิ่มปริมาณให้ ถ้าเป็นกบขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะให้อาหารสำเร็จรูปเช้า-เย็น 2 มื้อเท่านั้น เพราะอัตราการกักกันและกินกันจะลดลง พอเลี้ยงได้ 100 วันก็จะโตได้ขนาดจับขายได้ มีขนาด 3-5 ตัวต่อ กก.

ส่วนการเลี้ยงกบในบ่อดิน เลี้ยงไว้จำนวน 2 บ่อด้วยกัน แต่ละบ่อมีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 10 เมตร ต้องทำคันบ่อด้วยการใช้กระเบื้องลอนคู่และใช้ตาข่ายเขียวล้อม

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 29 มีนาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26465

Col.Inch: 59.32 Ad Value: 124,572

หัวข้อข่าว: เลี้ยงกบลูกผสมในกระชัง-บ่อดิน

หน้า: 1(บนขวา), 17

PRValue (x3): 373,716

ศิลปิน: สีสี่

ป้องกันกบหลบหนีและป้องกันศัตรูของกบทั้งงู นก และตัวเงินตัวทองเข้าทำลาย ใน 1 บ่อจะปล่อยลูกกบลงเลี้ยง 10,000-15,000 ตัว ผลผลิตที่ได้รับ 3,000 กก.

ต่อบ่อ โดยใน 1 ปี จะเลี้ยงได้ 2 ครั้ง ด้านการตลาด จะมีพ่อค้าประจำมารับซื้อถึงบ้าน ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลเป็นหลัก มีราคาตั้งแต่ 50-55 บาทต่อ กก. เป็นอย่างต่ำ แต่ถ้าจะให้ขายกบได้ในราคาที่สูงเราต้องวางแผนให้กบจับขายได้ในช่วงกบขาดตลาด หรือประมาณเดือน ก.พ. มี.ค. และ เม.ย. ซึ่งเป็นกบชุดแรกจะทำให้ขายได้ในราคาดี สูงถึง กก.ละ 100 บาท สำหรับปัญหาการเลี้ยงกบ ได้แก่ กบจะ

กินกันเอง ตัวใหญ่จะกินตัวเล็ก รวมทั้งโรคตา ขุ่น คอเอียง ท้องอืด บวมน้ำ ขาแดง ซึ่งจะมีอัตราการตายที่สูง เพราะหากกบเป็นโรคแล้วจะรักษาไม่หาย เพราะเลี้ยงในน้ำเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องแก้ไขปัญหากับการเปลี่ยนน้ำ สังเกตจากถ้าน้ำเริ่มมีกลิ่น รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของกบ ไม่กินอาหารหรือกินอาหารลดลง เราก็จะเปลี่ยนน้ำและใช้สารอีเอ็ม ช่วยกำจัดน้ำเสีย

รวมทั้งต้องทำความสะอาดบ่อๆ ไม่ให้อาหารมากจนเหลือเกิดน้ำเน่าเสีย นอกจากนี้ยังมีศัตรูของกบ อาทิ งู นก ตัวเงินตัวทอง นอกจากจะกินกบแล้ว ยังทำให้กบตื่นตกใจ ทำให้ไม่กินอาหาร การเลี้ยงกบทั้งในกระชังและในบ่อดิน ในแต่ละปี จะมีรายได้จากการจำหน่ายกบได้ปีละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ยังไม่หักต้นทุนการผลิต เรียกว่าถ้าหักค่าใช้จ่ายแล้ว ยังพออยู่ได้.

**แชมป์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม/ราชงาน**



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 29 มีนาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14943

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 16.84

Ad Value: 15,156

PRValue (x3): 45,468

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมหม่อนไหมรุกอบรมสร้างองค์ความรู้ให้ชรก.

## กรมหม่อนไหมรุกอบรม สร้างองค์ความรู้ให้ชรก.

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนักให้ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการด้านหม่อนไหม ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทั้งยังสร้างการรับรู้ สร้างเครือข่ายนักวิชาการหม่อนไหมรุ่นใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานด้านหม่อนไหม นำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกหม่อน การจัดการดูแลแปลงหม่อน พันธุ์หม่อน การปรับปรุงพันธุ์หม่อน การเลี้ยงไหมตั้งแต่การผลิตไข่ไหม การปรับปรุงพันธุ์ไหม การเลี้ยงไหมแต่ละวัย โรคศัตรูไหม การสาวไหม การฟอกกาว การย้อมสีเส้นไหม การตรวจสอบคุณภาพการรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอดแทรกด้วยความรู้ด้านระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ข้าราชการรุ่นใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เกษตรกร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานใหม่ๆ และสามารถพัฒนางานด้านหม่อนไหมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

## กรมข้าวมุ่งพัฒนาผลิตพันธุ์พื้นเมือง

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมงาน ที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นอกจากนี้ อธิบดีกรมการข้าว ยังเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดข้าวพื้นเมือง พร้อมเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่บูกันดัง 5 และนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตข้าว และแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอีกด้วย

นายณัฐกิตติ์กล่าวว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสม ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ รวมไปถึงการแสดงผลพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมที่ให้ผลผลิตสูง การแสดงเทคโนโลยีการผลิตข้าว เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ผู้มาร่วมงาน อีกทั้งยังมีนิทรรศการ

จากหลายหน่วยงาน และมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาร่วมงาน อธิบดีกรมการข้าวกล่าวต่อว่า สำหรับโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาศักยภาพพื้นที่ผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกรผู้ทำนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพื้นที่ผลิตข้าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และ 3.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม